

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023

Thực hiện Công văn số 3201/UBND-KTTH ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023; Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (Viện) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trên người

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2023, Viện tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và dự phòng cá nhân đến toàn thể cán bộ và người lao động theo các văn bản hướng dẫn Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, Sở Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Bên cạnh đó, đối với dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino, Viện triển khai công tác tuyên truyền về các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lan rộng trong cơ quan cũng như trong cộng đồng dân cư theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Kênh zalo “Tổ công tác đặc biệt tỉnh Bắc Ninh” hoạt động đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực vì đã kịp thời tháo gỡ khó khăn của cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin hữu ích về cơ chế chính sách, tình hình kinh tế - xã hội cho người dân, doanh nghiệp, rút ngắn thời gian đi lại và thời gian chờ giải quyết,...

Từ ngày 18/8 đến 17/9/2023, kênh Zalo nhận được 10 lượt quan tâm, số người dùng xem các nội dung: 31 lượt, số tin nhắn gửi phản ánh, kiến nghị được gửi tới tổ: 5 tin nhắn; Lũy kế đến nay kênh Zalo có 7.670 người dân, doanh nghiệp quan tâm, đăng ký, nhận được 1410 tin nhắn phản ánh, kiến nghị, góp ý, hỏi đáp của người dân, doanh nghiệp; Thực hiện báo cáo giữa tháng, đánh giá chung về cải thiện môi trường kinh doanh và các hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh...

3. Thực hiện nội dung công việc theo Danh mục dịch vụ sự nghiệp công

Tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Đề án của các sở, ngành, chương trình hành động của tỉnh thực hiện các Nghị quyết của TW Đảng, Chính phủ. Báo cáo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, nhiệm vụ của trung ương và của tỉnh.

Trong tháng 9 thực hiện các góp ý, báo cáo:

- Góp ý: Dự thảo quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị; góp ý Dự thảo “Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh”; Dự thảo Kế hoạch điều hành tăng trưởng KTXH Quý IV/2023; Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị.

- Báo cáo thực hiện kế hoạch số 246/KH-UBND của UBND tỉnh về Điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý III năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/CP-NQ của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo Tình hình thực hiện văn bản số 6128/VPCP-DMDN ngày 10/8/2023 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Báo cáo Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII; Báo cáo Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; Báo cáo Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

4. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao nghiên cứu, đề xuất định hướng chính sách phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

- Tham dự lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2022. Viện đã chủ động nghiên cứu, xây dựng báo cáo phân tích, đề xuất các giải pháp cải thiện, dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp tỉnh về cải thiện các Chỉ số PCI, PGI năm 2023, báo cáo UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và làm đầu mối công tác để thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp tỉnh (PGGAP)”.

- Truyền thông về hoạt động cải thiện MTKD, hỗ trợ DN: Tiếp tục phối hợp với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (VCCI), trên cả hai phiên bản tiếng anh và tiếng việt, thực hiện hai chuyên đề “PCI Bắc Ninh – Vị thế và Động lực”, “Bắc Ninh: Phát huy lợi thế mới - Khơi nguồn lực phát triển” (đã phát hành).

- Thực hiện khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công; y tế công; trung tâm hành chính công cấp huyện và cấp tỉnh, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã, phường; dịch vụ công trực tuyến và hệ thống phản ánh – kiến nghị năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 9, Viện phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền khảo sát DDCI tỉnh Bắc Ninh. Viện đã tiến hành gửi phiếu khảo sát tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Viện đã và đang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng xem xét các nội dung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Công trình Xanh năm 2023 được Tạp chí Xây dựng đưa ra.

5. Thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tham gia các hoạt động hội thảo, tọa đàm

- Viện tham gia các cuộc tọa đàm lớn có sự tài trợ của các tổ chức quốc tế và thực hiện báo cáo kết quả về UBND tỉnh: Lễ ra mắt Sách trắng 2022/2023: “Nỗ lực hướng tới kinh tế xanh và phát triển bền vững, thực thi toàn diện EVFTA và hoàn tất phê chuẩn EVIPA” (Bộ Công Thương và Liên minh Châu

Âu); Thương mại xanh và công bằng (Vương quốc Anh); “Triển vọng kinh tế, tài chính thế giới năm 2023 và tác động đối với Việt Nam” (Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Standard Chartered); Công bố Báo cáo Điểm lại – Cập nhật Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 3. 2023 với tiêu đề “Đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng” (Ngân hàng Thế giới) nhằm thu thập tư liệu, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để từ đó xây dựng các đề xuất những biện pháp trong quản lý, điều hành, ứng dụng tại địa phương; Tham dự tọa đàm phân tích, đánh giá tác động của môi trường lãi suất cao tới ổn định kinh tế vĩ mô năm 2023; Tập huấn “Xây dựng Kế hoạch hành động và Tích hợp tăng trưởng xanh cấp tỉnh đối với khu vực miền Bắc” được tổ chức bởi Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam.

Viện chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện tiếp và làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao đổi về công tác cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Sau buổi làm việc, trao đổi giữa các cơ quan tỉnh với VCCI, Viện đã thực hiện báo cáo UBND tỉnh kết quả đạt được của tọa đàm; đồng thời tập hợp các ý kiến của các Sở, ban, ngành, Hiệp hội DNNVV góp ý về hệ thống chỉ số và phương pháp xây dựng PGI và gửi VCCI tổng hợp.

Viện đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu Hà Nội để Tham dự Hội thảo tổng kết dự án “Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh” và tập huấn “Xây dựng Kế hoạch tăng trưởng xanh cấp tỉnh”, tham dự hội thảo trực tuyến có sự tham gia của 50 đại biểu, đại diện cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong tháng 9, Viện tham dự Hội thảo “Đề xuất phương pháp đo lường kinh tế số ở Việt Nam” ngày 12/9, do Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Sau Hội thảo, Viện đã xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo. Hội thảo đã đưa ra phương pháp tiếp cận về đo lường chỉ tiêu kinh tế số; đưa ra được kết quả tính toán thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc và so sánh các chỉ tiêu kinh tế

số của Bắc Ninh với các địa phương trong cả nước, sự chênh lệch trong đóng góp giữa ngành kinh tế số lõi và kinh tế số theo ngành. Hội thảo cũng đưa ra được các vấn đề tỉnh Bắc Ninh cần giải quyết trong thời gian tới đối với phát triển kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh.

Viện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh về các nội dung đạo đức, văn hóa công vụ theo Nghị quyết số 71-NQ/TU của Tỉnh ủy và các Chỉ số quản trị điều hành địa phương.

Viện thực hiện tổ chức Tọa đàm “Những xu hướng kinh tế quốc tế mới và tham chiếu với Việt Nam” với sự tham gia của hơn 40 đại biểu các sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong năm 2023

Trong thời gian tiếp theo của năm 2023, Viện lên kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tiếp theo như sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, viên chức người lao động thuộc Viện thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Sở Y tế tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động của kênh Zalo Official Account “Tổ công tác đặc biệt tỉnh Bắc Ninh” trong việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, ...

3. Thực hiện đo lường, phân tích chỉ số DDCI và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được UBND tỉnh giao.

4. Thực hiện các nghiên cứu và phối hợp tham gia nghiên cứu định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào một số lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; các nghiên cứu chuyên sâu liên quan tới nâng

cao vị thế, năng lực cạnh tranh, hình ảnh của Bắc Ninh; nghiên cứu xu hướng và xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trên đây là một số kết quả hiện thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Viện;
- Phòng NCKH;
- Lưu: VT, VP.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Đinh Nam Thắng